



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566

เงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าส่งผลสองด้านต่อธุรกิจแคนาดา

ค่าเงินเหรียญแคนาดา (Canadian Dollars) อ่อนค่าลงต่ำสุดในช่วง 5 เดือน เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกทำให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ขณะที่ฝั่งผู้นำเข้า โดยเฉพาะผู้นำเข้าในกลุ่มสินค้าอาหารต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ข้ำเติมภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ต้นทุนสินค้าอาหารสูงอยู่แล้ว (กลุ่มอาหารมีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 11 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา)



สินค้าในกลุ่มอาหารที่ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 40 ปี จากภาวะเงินเฟ้อ จนสูงเกือบ 2 เท่าของอัตราเงินเฟ้อในภาพรวม

สำหรับกลุ่มเกษตรกรแม้ในช่วงปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำการเกษตร ปุ๋ย และปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แต่การอ่อนตัวของค่าเงินเหรียญ

แคนาดาก็ส่งผลดีต่อยอดขายของเกษตรกรแคนาดาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอาหารที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ส่วนหนึ่ง

การที่ธนาคารกลางแคนาดาไม่ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบปี หลังจากขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว 8 ครั้งอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งสัญญาณว่าภาวะเงินเฟ้อในแคนาดามีแนวโน้มลดลงแล้ว แต่ก็ส่งผลให้ค่าเงินแคนาดาอ่อนตัวลงไปสู่ระดับ 1 เหรียญแคนาดา เท่ากับ 72.50 เหรียญสหรัฐ (ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนเหรียญแคนาดา อยู่ที่ระดับ ประมาณ 0.7-0.8 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 เหรียญแคนาดา) เพราะเมื่อธนาคารกลางแคนาดาไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยิ่งเป็นการกดดันค่าเงินเหรียญแคนาดาให้อ่อนค่าลง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของหน่วยงาน Export Development Canada คาดการณ์ว่าค่าเงินเหรียญแคนาดาจะอ่อนค่าลงอีกในระดับที่ไม่มาก ในช่วง 4-8 เดือนต่อจากนี้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีของผู้ส่งออกสินค้าและบริการของแคนาดา เพราะเมื่อค่าเงินอ่อน ราคาสินค้าและบริการส่งออกย่อมถูกลงในมุมมองของผู้ซื้อจากต่างประเทศ และสำหรับสินค้า Commodities ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ก็จะทำให้ผู้ส่งออกได้รับรายได้เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะผู้ผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงและก๊าซ รวมถึงแร่ต่างๆ

การที่ค่าเงินอ่อนลงและทำให้ต้นทุนของสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นนั้น ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคปรับราคาเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยนักวิเคราะห์จากบริษัท Desjardins เห็นว่าชาวแคนาดาเริ่มคุ้นชินกับการที่ข้าวของอย่างอาหารและเสื้อผ้ามีการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เงินเฟ้อสูง และก็ยากที่จะแยกแยะว่าการขึ้นราคาดังกล่าวสมควรหรือไม่ จึงมีแนวโน้มที่ยอมรับราคาที่สูงขึ้น

ธุรกิจค้าปลีกเองก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินเหรียญแคนาดาที่อ่อนค่าลงแล้ว โดยเริ่มเห็นผลในผลกำไรที่ลดลง ขณะที่ภาคการผลิตอาจไม่ได้รับผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการอ่อนตัวของค่าเงิน เนื่องจากบริษัทมีทั้งการนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตและส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นอกจากนี้ ธุรกิจท่องเที่ยวก็เป็นอีกธุรกิจที่ได้รับผลดีจากค่าเงินที่อ่อนตัวลงเพราะทำให้การมาใช้จ่ายในแคนาดาถูกลง รวมไปถึงการค้าปลีกในบริเวณใกล้ชายแดนแคนาดา-สหรัฐฯ ด้วย เนื่องจากมีชาวอเมริกันข้ามฝั่งมาจับจ่ายในแคนาดามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารกลางแคนาดาประเมินว่าในภาพรวมการอ่อนค่าของเงินเหรียญแคนาดาเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐจะช่วยเพิ่ม GDP ของแคนาดา และคาดว่าในระยะสั้น ทุกๆ ร้อยละ 1 ของการอ่อนค่าลงของเงินแคนาดา จะช่วยเพิ่ม GDP ขึ้นร้อยละ 0.1

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

ความเห็นของ สคต.

การอ่อนค่าของเงินเหรียญแคนาดาต่อเงินเหรียญสหรัฐ ส่งทั้งผลดีและผลกระทบต่อภาคธุรกิจแคนาดา ที่ผู้ส่งออกจะได้รับประโยชน์ชัดเจนในเรื่องความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้นำเข้าก็ได้รับผลกระทบในเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่สำหรับผลกระทบของไทยเองซึ่งส่วนใหญ่ทำการค้าขายกับแคนาดาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ย่อมส่งผลต่อการส่งออกของสินค้าจากไทยให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นในสายตาผู้นำเข้าแคนาดา แต่ก็ไม่ใช่นำเข้าจากไทยเพียงอย่างเดียวที่จะได้รับผลในเรื่องนี้ สินค้านำเข้าจากแหล่งอื่นด้วยเช่นกัน แต่ด้วยการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วในตลาดแคนาดาโดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร ที่แม้ไทยจะมีความได้เปรียบในเรื่องสินค้าที่หลากหลาย มีภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพสูง แต่ก็มีความเสี่ยงเปรียบในเรื่องระยะทางที่ห่างไกลแคนาดา ทำให้ต้นทุนการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้นำเข้าในช่วงภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม การที่ค่าเงินแคนาดาอ่อนตัวลงก็เป็นโอกาสให้ไทยในนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากแคนาดาในต้นทุนที่ลดลงด้วยเช่นกัน อาทิ ถั่วเหลืองและข้าวสาลี คุณภาพดีจากแคนาดา ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับตัวและหาช่องทางใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre - TORONTO
31 Gloucester Street,
Toronto, ON M4Y 1L8
CANADA

Tel: +1 416 921 5400
Fax: +1 416 921 7545
Email: toronto@thaitrade.ca